
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1073  —  715. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um nýjar hitaveitur.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

1. Hve mikið fé hefur verið veitt í styrki til nýrra hitaveitna sl. 10 ár, greint eftir árum og
á núvirði?

2. Hvað er áætlað að sparast hafi í niðurgreiðslum vegna hitunar íbúðarhúsnæðis á sama
tímabili, greint eftir árum og á núvirði?

3. Hvað hefur verið greitt í styrki vegna niðurgreiðslu húshitunar sl. 10 ár, á núvirði, greint
eftir árum?

4. Hvað er áætlað í niðurgreiðslu vegna hitunar íbúðarhúsnæðis á árinu 2005?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


